

เดลินิวส์

อย่าทำให้ประชาชนสิ้นหวัง

น่าเป็นห่วง สถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาหลายกรณีทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องล่มลง เนื่องจากฝ่ายค้านวอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุม ไม่พอใจฝ่ายรัฐบาลที่ให้เบาะแสใหม่ด้วยการงานเชิงภายหลังพ่ายมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้ ม.44 ของ คสช. หรือเป็นการเล่นเกมการเมืองต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยตัวเอง และการทะเลาะเบาะแว้งของ ส.ส.คนละขั้วการเมือง ซึ่งภาพลักษณ์การเมืองเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกผิดหวังที่ไม่เห็นการปฏิรูปการเมืองโดยนักการเมืองในทางที่ดี เพราะ ส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงเห็นประโยชน์ของฝ่ายตนมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม

กรณีปัญหาการทำงานของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ. ป.ป.ช.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เป็นประธาน ซึ่งนับแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกันตั้งแต่การประชุมนัดแรกที่มีหนังสือเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาชี้แจงปมถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องตีความกันว่านายว่าเป็นหน้าที่ กมธ.ป.ป.ช.หรือไม่ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยฝ่ายไม่เห็นด้วยอ้างว่าเรื่องได้จบไปแล้ว หลังจากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องให้วินิจฉัย ทว่าอีกฝ่ายก็ไม่ยอมยุติ กระทั่ง กมธ.ฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาว่า ประธาน กมธ.ป.ป.ช.กระทำการขัดกับกฎหมาย หรือไม่

จากเหตุวุ่น ๆ ของ กมธ.ป.ป.ช. วันนี้ก็ยังไม่รู้ว่า จะลงเอยอย่างไร “นิต้าโพล” ได้ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบร้อยละ 51.71 มีความเห็นว่า น่าเบื่อ ควรหยุดทะเลาะ และหันมาทำงานให้ประชาชนได้แล้ว ร้อยละ 24.74 เห็นว่า ประธาน กมธ.ป.ป.ช. แจ่มแจ้ง มีจุดยืน ร้อยละ 12.33 ระบุแจ่มแจ้งเกินไป ร้อยละ 10.50 มองว่า ประธาน กมธ.ป.ป.ช. เสนอแต่เรื่องเดิม ๆ ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงระบุว่า ประธานไม่มีวุฒิภาวะได้เทียบกับ กมธ.ที่มีอายุน้อยกว่า และ กมธ.ที่มีอายุอานานบางคนไม่มีสัมมาคารวะ กมธ.บางคนสนใจแค่ปลดประธานโดยไม่ทำเรื่องอื่น ทั้งนี้ร้อยละ 47.57 ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนประธาน มีเพียงร้อยละ 34.77 ที่เห็นควรเปลี่ยน

เราเห็นว่า การทำหน้าที่ของ กมธ.ป.ป.ช.และผู้ ทรงเกียรติในสภา พึงตระหนักถึงเสียงสะท้อนของประชาชนที่อยากเห็นการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคส่วนต่าง ๆ มากกว่าการสร้างเรื่องจุดประเด็นให้เกิดความวุ่นวายจนมีอาจทำให้การประชุมดำเนินไปด้วยความราบรื่นสามารถหาบทสรุปได้ข้อยุติที่แน่ชัด หากมีแต่ดีสเครดิตกันเอง ไม่สนใจภารกิจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ประชาชนย่อมรู้สึกสิ้นหวัง หดหู่ที่ฟัง เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน “คิดแต่พูด แก้ไม่เป็น”.